

**สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์**  
**ประจำวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบ</b></p>	<p>๑. วาระงานสำคัญในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. ๕๘ ได้แก่</p> <p>๑) วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ รวม.มท. เดินทางไปตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ผู้ร่วมคณะฯ ประกอบด้วย ปมท. รอง ปมท. ทน.ผต. อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าการ กฟผ. และ กปภ. ผช.ปมท.</p> <p>๒) วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีกับมูลนิธิภูมิพลโลกิคุ และกำหนดประชุม คกก. อำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>๓) วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ ประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๔) วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๕๘ งานกาชาด ณ สวนอัมพร และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘</p> <p>๕) วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ วันสถาปนา มท. ให้เลื่อนเวลาเร็วขึ้น ๑๕ นาที โดยให้ กก.สป. ทำกำหนดการแจ้งเวียนใหม่</p> <p>ให้ กก.สป. รวบรวมวาระงานและรายละเอียดกำหนดการในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. ๕๘ ให้ผู้บริหาร มท. ทุกท่านได้ทราบ</p> <p>๒. การเตรียมความพร้อมรับการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘</p> <p>๑) ให้เตรียมข้อมูลที่เป็นวาระของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การจัดระเบียบชายหาด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ฯลฯ โดยมอบ รอง ปมท. (ส) และ ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์) กำกับดูแล</p> <p>๒) ให้มีการบันทึกเทปกิจกรรมนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อให้จังหวัดอื่นได้ชม มอบ สน.สป. ดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สนผ.สป./ จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>กก.สป.</p> <p>กก.สป.</p> <p>กก.สป.</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>๒. สรุปข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</b></p>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์)</b> รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในระยะเร่งด่วนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้มอบหมาย ทส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. กษ. กอ.รมน. กองทัพ และ อปท. หามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน</p> <p>๒) ด้านเศรษฐกิจ มีประเด็นสำคัญ คือ การเร่งรัดพัฒนาการส่งออก เพิ่มตลาดส่งออกใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย การปรับปรุงนวัตกรรม การเร่งดำเนินการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ/การค้าชายแดน การแก้ไขปัญหาการค้างานช่าง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จากการประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับ Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา การแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) การแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน การช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้มาตรการเพิ่มแหล่งทุนและลดต้นทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การลดความขัดแย้งของประชาชนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการลงทุนการขนส่งระบบราง การส่งเสริมการใช้ยางพารา การเร่งการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเพิ่มเงินเข้าสู่ระบบ</p> <p>๓) การบริการจัดการน้ำ ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้ครอบคลุมทุกมิติ</p> <p>๔) การสร้างความสนใจของประชาชนในการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ และการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p><b>๒. สถานการณ์ความเคลื่อนไหวสำคัญ</b></p> <p>๑) สถานการณ์ในประเทศ มีสถานการณ์ด้านการเมืองที่น่าสนใจ ได้แก่ การยกร่าง รธน. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภช. การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่นัดพิจารณาคดีครั้งแรก วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ การนำเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมาเป็นประเด็นในการวิจาณ์รัฐบาล การร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกตั้ง เรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดกิจกรรมคัดค้านการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร การเคลื่อนไหวของมวลชน เช่น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>การคัดค้านประกาศผังเมืองรวมที่ จ.นครศรีธรรมราช การพบแผ่นป้ายต่อต้านรัฐประหารในบางพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ และ จ.ระยอง</p> <p>๒) สถานการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) เหตุระเบิดในเยเมน และอดีต นรม. ลี กวน ยิว ของสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรม</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ที่ จ.ตาก ที่ชนกลุ่มน้อยสัญชาติกะเหรี่ยงปิดด่านที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากการห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย</p>	ปค.
<p>๓. สรุปข่าวสารสำคัญจากการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><b>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.</b></p> <p>สรุปข่าวสารสำคัญจากการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๐ มี.ค. ๕๘ ดังนี้</p> <p><b>๑. การแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน</b> ในเบื้องต้น กำหนดวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ โดยจะถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) นรม. จะเป็นผู้แถลงผลงาน และรอง นรม. ตอบคำถามของผู้สื่อข่าว โดยกำหนดให้แต่ละกระทรวง/หน่วยงาน ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘</p> <p><b>๒. การระมัดระวังการก่อเหตุไม่สงบ</b> เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา โดยระมัดระวังในทางที่ไม่สร้างความตื่นตระหนก การเฝ้าระวังในทางลับ/การสืบสวนหาข่าว สำหรับความเคลื่อนไหวของประชาชนมีทั้งกลุ่มที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาปากท้อง กลุ่มพลเมืองโต้กลับ ให้เน้นการสร้าง ความเข้าใจ ควบคุมการขยายตัว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เป็นแบบอย่างกับกลุ่มอื่น</p> <p><b>๓. การเชิญตัวบุคคลมาปรับทัศนคติ</b> ซึ่งใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑/๕๗ เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓๒/๕๗ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร (กกล.รส.) เท่านั้น และมีเวลาควบคุมเพื่อปรับทัศนคติไม่เกิน ๗ วัน โดยจะต้องถือปฏิบัติและจัดทำบันทึกตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๐/๕๗ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๑๕ ทวิ</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. การแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันในภาคเหนือ มีผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวและอาจกระทบต่อรัฐบาลได้ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการควบคุม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>๕. การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีข้อสั่งการให้ มท. ดำเนินการ คือ (๑) ให้ มอบหมายส่วนภูมิภาค (ผวจ. และ นอ.) และ อปท. ตรวจสอบและ วิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ แล้วกำหนดพื้นที่เสี่ยงใน การลดความเสียหายและสูญเสียชีวิตของประชาชน (๒) ให้ประสาน หน่วยที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด (๓) ให้กำชับส่วนภูมิภาคและ อปท. เพื่อตรวจสอบและ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานบริการ และสถานบริการน้ำมัน มิให้ละเมิดกฎหมาย</p> <p>๖. ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ได้มอบ ส่วนราชการ มท. ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประเด็นความเคลื่อนไหว ของประชาชน (มอบ ปค. ติดตามสถานการณ์) (๒) การแก้ไขปัญหา เรื่องหมอกควัน (มอบ ปภ. ดำเนินการ)</p>	
๔. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวข้องกับ มท.	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. รายงานสรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. จำนวน ๑๓ เรื่อง โดยเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. ได้แก่ เรื่องการ ปรับปรุงสวัสดิการการรักษาพยาบาลในส่วนของข้าราชการพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลเอกชน (ของ กฟน.) เรื่อง พรฎ. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ ต.บ้านพร้าว อ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู และ เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และผังเมืองชุมชน</p>	หน่วยงาน ที่นำเรื่อง เพื่อเสนอ ความเห็น เข้า ครม.
๕. กำหนดการเดินทาง ไปตรวจเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัติ และการติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ รมว.มท. ณ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี	<p>อธิบดี ปภ. แจ้งกำหนดการฯ โดยสรุป ดังนี้ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ เวลา ๐๖.๔๕ น. คณะฯ เดินทางถึง ทบ. ดอนเมือง เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยในช่วงเช้าเป็นการเดินทางไปตรวจราชการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย สถานีรถไฟหนองคาย ช่วงบ่าย เป็น การประชุม ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เรื่องเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ และสถานการณ์ภัยพิบัติ) ณ ศาลากลาง จ.อุดรธานี เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะฯ เดินทางกลับ</p>	ผู้บริหาร มท./ อธิบดีทุกกรม/ กฟภ./กปภ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๖. ข้อราชการของ ปก.	<p><b>อธิบดี ปก.</b> รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. ปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือว่า ขณะนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่า เริ่มคลี่คลายลงแล้ว เนื่องจากมีพายุฤดูร้อน</p> <p>๒. สถานการณ์ภัยแล้ง มีการประกาศภัยแล้ง จำนวน ๖,๙๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งเทียบกับเมื่อปี ๒๕๕๗ มีการประกาศภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน จะเห็นว่ามีจำนวนน้อยลงมา เนื่องมาจากมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย</p>	ปก.
๗. ข้อราชการของ ยผ.	<p><b>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)</b> รายงานความคืบหน้าการร่วมขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติฯ งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดการโดยย่อ คือ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. รถทุกคันเข้าพื้นที่ ถ.พิษณุโลก (หลัง บชน.) เพื่อเตรียมความพร้อมของขบวนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. กรรมการเริ่มให้คะแนน และวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. รถทุกคันเตรียมพร้อมเคลื่อนขบวน โดยตัวแทนหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร</p>	ยผ.
๘. การบริหารงบประมาณของ สถ.	<p><b>รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)</b> รายงานการบริหารงบประมาณของ สถ. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ ได้ร้อยละ ๕๙.๙๗ มีผลให้ มท. มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมขึ้นไปเป็นลำดับที่ ๕ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ ได้มีการประชุมกรม อธิบดี สถ. ได้เร่งรัดท้องถิ่นจังหวัดให้เร่งดำเนินการโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายได้สูงเพื่อจะได้ตั้งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมให้สูงขึ้นได้ โดยมีโครงการที่มีปัญหา คือ การก่อสร้างอาคารเรียนกิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต้องเสนอสำนักรงบประมาณ และการหาผู้รับจ้างไม่ได้</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การก่อกำหนดผู้ผูกพันให้ทันตามกำหนด ๓๑ มี.ค. ๕๘ ให้ สถ. เร่งดำเนินการเพื่อรายงาน รมว.มท. ใน ๒ ส่วน คือ เป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ ๙๒ จะได้หรือไม่ได้ เพราะอะไร และรวบรวมโครงการของอปท. ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องให้ รมว.มท. เห็นชอบ</p> <p>๒. ให้ ปค. รวมทั้ง สป. นำเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประเด็นในการประเมินแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และจังหวัด</p> <p>๓. มอบ รอง ปมท. (ถ) ติดตามเรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สถ.</p> <p>สถ.</p> <p>ปค./สป.</p> <p>รอง ปมท. (ถ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๙. ข้อราชการของ ทด.	<p>รองอธิบดี ทด. (นายสุจิต จงประเสริฐ) รายงานภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ รรมช.มท. ได้เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินในโครงการ ๖๐ ปี ๖๐ ร้อยแปลงฯ ณ จ.กำแพงเพชร ตาก และ จ.สุโขทัย</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณของ ทด. สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้แล้ว ร้อยละ ๓๘ สำหรับส่วนที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการ</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้ติดตามเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ซึ่งใช้งบประมาณสูง และให้นำเรียน รมว.มท. เพื่อโปรดทราบด้วย</p>	<p>ทด.</p> <p>ทด.</p>
๑๐. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงานภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑. ขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมงานทอดผ้าป่า ในวันที่ ๑ เม.ย. ๕๘</p> <p>๒. การลดความเหลื่อมล้ำโดย พช. รวบรวมสรุปโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้ พช. ติดตามเรื่องการใช้พื้นที่ใต้ทางด่วน</p>	พช.
๑๑. ข้อราชการของ ปค.	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนานนท์) แจ้งข่าวเรื่องชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยง ที่ปิดด่านแม่สอด จ.ตาก นั้น เนื่องมาจากไม่พอใจที่มีการห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านแม่สอด</p>	ปค.
๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p><b>๑. การประปานครหลวง</b></p> <p>๑) กปน. จัดกิจกรรมรณรงค์คุณค่าของน้ำเนื่องในวันน้ำโลก “World Water Day 2015” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๕๘ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มี.ค. ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก กปน. จัด ๓ กิจกรรม ได้แก่ การประกวดหนังสือและฉายพร้อมจัดนิทรรศการ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่ง กทม. ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๕๘ จัดกิจกรรมประปาพบประชาชน พร้อมกัน ๑๙ แห่งในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘ และจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๕๘ ณ สยามพารากอน</p> <p>๒) กปน. จัดงาน MWA CG &amp; CSR DAY ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “Happiness is all around” ทั้งนี้ ผวก. ได้นำผู้บริหารและพนักงาน ประกาศตนเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘</p> <p><b>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</b></p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>กปก. รายงานภารกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล และ มท. โดยได้จัดกิจกรรม ได้แก่ กปก. สำรวจพื้นที่โครงการ “ น้อมใจถวาย ๖ ล้านกล้า ฟันฟูป่าอนุรักษ์ ” กปก. ดำเนินโครงการ “โรงเรียนประหยัดน้ำ” ที่ จ. พิษณุโลก กปก. นำรถบรรทุกน้ำฟ้นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองรอบเมืองเชียงราย และ กปก. สาขาแม่ริมร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”</p> <p><b>๓. การไฟฟ้านครหลวง</b></p> <p>๑) กฟน. สนับสนุนจักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยส่งมอบจักรยานให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “รณรงค์ใช้จักรยาน ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษในสถานศึกษา และเสริมสร้างสุขภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>๒) กฟน. แกล้งข่าว ให้ความเชื่อมั่นในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ เม.ย. ๕๘ ซึ่งจะมีการปิดซ่อมบำรุงแหล่งจ่ายก๊าซของประเทศพม่า</p> <p><b>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๓,๒๙๘ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑๘ มี.ค. ๕๘)</p> <p>๒) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกักจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ นำเสนอขออนุมัติลงทุนโครงการ ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก กกก. ของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ และจะนำเสนอให้ กกก. กฟภ. พิจารณาอนุมัติ และนำโครงการเสนอ มท. เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>๓) โครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๖ ล้าน ซีซี” โดย กฟภ. ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๑๓. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท.</p>	<p><b>ผอ.สนผ.สป.</b> รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณของ มท. ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๕๓.๖๒ เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗.๑๕</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้ สปจ.สป. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายของจังหวัดเสนอ ปมท. ภายในสัปดาห์นี้</p>	<p>สนผ.สป./ สปจ.สป.</p>
<p>๑๔. เรื่องอื่นๆ</p>	<p><b>รอง ปมท. (ม)</b> รายงานเรื่องการลงพื้นที่ตรวจติดตาม การแก้ไข</p>	<p>รอง ปมท. (ม)/</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ปัญหายาเสพติด พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของ อปท. ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ สธ. จัดสรรให้ ซึ่งในบาง อปท. จัดหาผู้มาเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูได้จำนวนน้อย จึงขอให้มีการดำเนินการโดยให้เป็นการบูรณาการทั้งจังหวัด</p>	สธ.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘